

Nếu phát sinh bất kỳ điểm bất đồng hoặc mâu thuẫn nào giữa tài liệu này và bản tiếng Anh/tiếng Trung, bản tiếng Anh/tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng.

Tìm hiểu các tài khoản đóng băng

Bạn có tài khoản ngân hàng bị đóng băng không?

Đôi khi mọi người thường mở tài khoản ngân hàng, gửi tiền một thời gian rồi quên mất tài khoản này. Hoặc, để tài khoản hoạt động với số dư thấp hoặc bằng không thay vì đóng tài khoản. Nếu bạn không đóng tài khoản chính thức, các khoản lệ phí có thể sẽ tiếp tục áp dụng, đây là khoản phí bạn phải trả cho ngân hàng.

Tài khoản đóng băng là gì?

Hầu hết các ngân hàng phân loại tài khoản tiết kiệm, tài khoản vãng lai và các loại tài khoản tiền gửi khác là tài khoản đóng băng nếu những tài khoản này không hoạt động trừ các giao dịch do ngân hàng thực hiện (như tiền lãi và chi phí) sau một khoảng thời gian quy định, thường là 6 tháng trở lên.

Tại sao không nên có tài khoản đóng băng?

Ngân hàng sẽ phải mất nhiều chi phí để duy trì tài khoản đóng băng. Họ thiết lập các quy trình đặc biệt để bảo vệ chủ tài khoản đóng băng, như yêu cầu phê duyệt bổ sung và duy trì mức bảo vệ đặc biệt cho các loại thẻ ký duyệt.

Tài khoản đóng băng sử dụng ít tiền mặt. Rất ít hoặc thậm chí là không có lãi thu về nếu số dư tài khoản đóng băng quá thấp. Hầu hết các ngân hàng áp dụng một khoản phí nhỏ cho các tài khoản đóng băng do chi phí duy trì tài khoản tương đối cao và một số ngân hàng ngừng cung cấp một số loại dịch vụ cho tài khoản đóng

băng như dịch vụ ATM. Có rất ít cơ hội để ngân hàng cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, và vì vậy các thông báo hoặc bảng kê của ngân hàng có thể được trả lại và không được gửi đi. Do khách hàng ít thận trọng khi giám sát giao dịch và đối chiếu bảng kê, nên khả năng tài khoản có thể bị can thiệp cũng cao hơn.

Cách tránh tài khoản đóng băng như thế nào?

- Kiểm tra những loại tài khoản ngân hàng bạn đang có. Chỉ giữ lại những tài khoản bạn cần hoặc tốt hơn là tổng hợp chúng lại để thu về khoản tiền lãi tốt hơn cho tài khoản và tránh bị mất phí. Chính thức đóng mọi tài khoản không cần sử dụng. Đảm bảo chắc chắn đã xác định rõ mọi hướng dẫn liên quan và chỉ định ủy quyền ghi nợ và ngừng sử dụng trước khi đóng tài khoản.
- Luôn thông báo cho ngân hàng biết khi thông tin cá nhân có sự thay đổi. Hiện không có cách nào khác để ngân hàng liên hệ với bạn hoặc gửi bảng kê cho bạn ngoài địa chỉ cũ. Việc không nắm rõ tình trạng tài khoản sẽ không giúp miễn trách nhiệm của bạn đối với tài khoản này.
- Đọc kỹ thư - đừng bỏ qua thông báo của ngân hàng.